
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 
 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาต
ให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด ตามข้อบังคับการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหาเรื่องไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ปัญหาด้าน
คมนาคม การขอให้ซ่อมบ ารุงถนนสายต่าง ๆ การขยายช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจรและติดตั้งไฟส่องสว่าง 
สัญญาณไฟจราจร ฟุตบาทช ารุด เกาะกลางถนนหรือไหล่ทาง การพัฒนาถนนในพ้ืนที่ชนบท ความปลอดภัย
บนถนนทางหลวง ปัญหาเรื่องที่ดินท ากินและการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชน ปัญหาทางด้านการศึกษา 
ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบของโควิด-๑๙ และการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
การจัดล าดับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ปัญหาด้านการประมง ปัญหาราคา
เรื่องราคาพืชผลเกษตรตกต่ า เช่น ราคาอ้อย มันส าปะหลัง หอมแดงตกต่ า และการประกันราคาพืชผลเกษตร 
ปัญหาด้านการชลประทาน อ่างเก็บน้ า การขาดแคลนน้ าเพื่อท าการเกษตร ด้านพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก ปัญหาด้านการลงทะเบียนในโครงการชัยชนะหรือเราชนะของประชาชน ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการ
ช่วยเหลือในโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลการขอให้สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด  

 
 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา ตามล าดับ คือ 

กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
๑. กระทู้ถาม ของ นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุร ินทร์  

พรรคเพ่ือไทย 
ประเด็นค าถาม  เงินกู้ตามพระราชก าหนดเงินกู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากโควิด มีการใช้ไปหมดหรือไม่ อย่างไร เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูทางด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลใช้ไปแล้วหรือไม่ อย่างไร 
รัฐบาลใช้หลักเกณฑ์อย่างไรในการให้เงินเยียวยาแก่ประชาชน 
  

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ 

ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม  

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  



๒ 
 

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบ 
ประเด็นค าตอบ คือ การใช้เงินตาม พ.ร.ก. กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาโควิด-19 วัตถุประสงค์ของ 

การใช้เงิน เพ่ือการแพทย์และการสาธารณสุข จ านวน ๑๖ โครงการ แผนงานการเยียวยาระยะสั้น มีการอนุมัติ 
ไปแล้ว ๖ โครงการ และแผนงานฟ้ืนฟูฯ โดยทั้ง ๓ แผนงานมีการอนุมัติและเบิกจ่ายกรอบวงเงินไปบ้างแล้ว 
โดยยังมีเงินคงเหลือ และสามารถโอนเงินระหว่างแผนงานที่ ๒ และที่ ๓ คณะกรรมการกลั่นนกรองฯ พิจารณา 
การอนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนินการ การจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ประชาชน มีการพิจารณาหลักเกณฑ์
และช่วยเหลือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ควบคู่กับการกระต้นเศรษฐกิจ โดยช่วยเหลือประชาชนในระดับฐานราก 

๒. กระทู้ถาม ของ นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม 
พรรคประชาธิปัตย์ 

ประเด็นค าถาม แนวทางช่วยเหลือคนจน และคนว่างงานให้มีอยู่ที่อยู่อาศัย หรือบ้านเช่าราคาถูก 
อย่างไร  

นายจุติ  ไกรฤกษ ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบ  
ประเด็นค าตอบ คือ การจัดที่อยู่อาศัยให้กลุ่มคนไร้ที่อยู่หรือคนว่าง กรุงเทพมหานคร มี ๒ จุด 

โดยให้อยู่อาศัยโดยความสมัครใจ เป็นกรณีที่รัฐเป็นผู้จัดหาให้ และกรณีการเคหะแห่งชาติเปิดกองทุนให้กับ
ประชาชนที่บ้านก าลังถูกยึดเพ่ือน าไปใช้หนี้ธนาคารพาณิชย์ การพักการเช่าซื้อ เป็นเวลา ๓ เดือน การให้
ปลอดค่าเช่ารายย่อย การลดค่าเช่า เป็นเวลา ๓ เดือน การพักช าระหนี้ การซ่อมบ้านให้กับคนมีรายได้น้อย 
การช่วยเหลือและเปลี่ยนสถานะให้จากผู้บุกรุกเป็นผู้อยู่อาศัย กระทรวงมีแนวทางเช่าที่การรถไฟเพ่ือจะสร้าง
ที่อยู่อาศัยและให้เช่าราคาถูก และมีนโยบายที่จะขยายตั๋วจ าน าและลดอัตราดอกเบี้ยโดยประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์ 

๓. กระทู้ถาม ของ นายนิยม  เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย 
ประเด็นค าถาม คือ นายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการสอบสวนหรือสั่งเพ่ือน าคนร้ายที่ฆ่าพระภิกษุ 

มาลงโทษ อย่างไร และคดีเก่า ๆ มีโอกาสที่จะได้ตัวคนร้ายมาลงโทษหรือไม่ 

นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบชี้แจง  
ประเด็นค าตอบ คือ กรณีพระภิกษุถูกฆาตกรรมในระหว่างกิจนิมนต์ โดยนายกรัฐมนได้สั่งการ

และให้เร่งด าเนินการเพื่อน าตัวคนร้ายมาด าเนินคดีตามกฎหมาย คดีดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์แห่งคดีแอบแฝง 
เป็นคดีฆาตกรรมทั่วไป ๆ เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการติดตามคดีอย่างกระชั้นชิดและพบผู้ต้องสงสัย มีการสอบสวนคดี
เต็มก าลังเพ่ือน าตัวผู้กระท าผิดมาด าเนินคดี ความปลอดภัยพระภิกษุและมีกลุ่มบุคคลที่คิดร้ายเพียงจ านวนน้อย 
ไม่ถึง ๑ เปอร์เซน็ต์ และทุกคดีทุกภาครัฐได้ด าเนินการตามกรอบของกฎหมาย 

๔. กระทู้ถาม ของ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี  
พรรคเพ่ือไทย ถาม นายกรัฐมนตรี (เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อน 
การตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑) 
  



๓ 
 

 กระทู้ถามท่ัวไป 
๑. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการปล่อยน้ าเสียลงสู่ทะเลบริเวณชายหาดบางปู  

(ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 นายกัญจน์พงศ์  จงสุทธนามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
 ประเด็นค าถาม คือ กระทรวงจะไขปัญหาการปล่อยน้ าเสียที่เกิดขึ้นหรือไม่ มีหน่วยงานใด 
เข้ามาตรวจสอบหรือไม่ รัฐมนตรีทราบปัญหาและสั่งการไปอย่างไร หรือไม่  

 นายวราวุธ  ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ กรณีการปล่อยน้ าเสียลงสู่ทะเลชายหาดบางปู เกิดจากนิคมอุตสาหกรรม 
และบางส่วนมาจากบ้านเรือนชุมชน โดยให้กรมควบคุมมลพิษคอยตรวจสอบคุณภาพสภาพน้ า ดูแลควบคุม
โรงงานและอยู่ภายในเกณฑ์ที่ก าหนด ประเด็นปัญหาน้ าเสียที่มาจากชุมชนและบ้านเรือน โดยกรมควบคุม
มลพิษจะเข้าไปด าเนินการตรวจสอบระดับของน้ าเสีย มีการประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้ค าแนะน า 
ชุมชนและสอดส่องดูแลการบ าบัดน้ าเสีย กระทรวงมีแผนแม่บทเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการน้ า ๒๐ ปี 
การป้องกันการเกิดน้ าเสีย มาตรการควบคุมน้ าเสีย และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ าเสีย 
เรื่องของชุมชนการทิ้งน้ าเสียทางกระทรวงจะเร่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง การจัดสวัสดิการส าหรับผู้หญิงเพื่อเป็นการป้องกัน บ าบัดรักษา และฟื้นฟู
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจอันเกิดจากโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปากมดลูก 
 นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
  ประเด็นค าถาม คือ ปัจจุบันผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเต้านม สามารถเข้ารับ
การรักษาได้ฟรีหรือไม่ อย่างไร เป็นรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าหรือไม่ มีมาตรการฟ้ืนฟูช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและ
จัดหาเต้านมเทียมได้หรือไม ่

 นายสาธิต  ปิตุเตชะ รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ กระทรวงมีนโยบายร่วมกันกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือให้ประชาชน 
ได้รับสิทธิได้รับบริการฟรีอย่างทั่วถึง การเข้าถึงการคัดกรองมะเร็งเต้านม การคัดกรองเบื้องตน สิทธิประโยชน์
ตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง มะเร็งสามารถรักษาได้ทุกที่และการเข้าถึงการรักษา
เชื่อมโยงกับโรงพยาบาล ระบบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง เป็นโครงการที่ท าให้ผู้ป่วยสามารถเลือก
หน่วยบริการได้เอง ความคืบหน้าของโครงการ การคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องมีความส าคัญ กรมสุขภาพมีการ
ส ารวจและให้ค าปรึกษาหรือทางสายด่วนเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิตสุขภาพจิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อท าเต้านมทดแทน แต่หากเป็นซิลิโคนยังไม่ได้สิทธิ 

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน 
 นายมานพ  คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม 



๔ 
 

 ประเด็นค าถาม คือ มีแนวทางเชิงรูปธรรมและช่องทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร 
ที่มากชุมนชน เป็นเกษตรยั่งยืนตอบสนองต่อมิติองค์รวม คุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ความมั่นคง
ทางอาหาร และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไร และบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน อย่างไร 
 นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ เรื่องของเกษตรยั่งยืนเพ่ือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชื่อโยงกับเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ตามแนวพระราชด าริของในหลวง ร. ๙ เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้เกษตรกรให้มีรายได้เพ่ิม ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๓ มีเกษตรกรสมัครเข้าโครงการแล้ว จ านวน ๑ ล้านราย โดยมีเงินทุนและตลาดรองรับ กระทรวงมีนโยบาย
โครงการ ๑ กลุ่ม ๑ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิต เพ่ือส่งเสริมให้เป็น
เกษตรยั่งยืนสืบไป และรับข้อเสนอแนะของสมาชิกผู้ตั้งกระทู้ถามเพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป 

๔. กระทู้ถาม เรื่อง การด าเนินการเพื่อออกพระราชกฤษฎีกา ก าหนดเขตนิคมสร้างตนเอง
เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

นางมุกดา  พงษ์สมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม 

ประเด็นค าถาม คือ มีนโยบายตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว และให้ความ
ชัดเจนต่อสมาชิกนิคมฯ หรือไม่ อย่างไร และกระทรวงมีแผนงาน โครงการด าเนินการเพ่ือออกพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตนิคมได้ในปีใด และเม่ือใด 

นายจุติ  ไกรฤกษ ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบ 
ประเด็นค าตอบ คือ ความเป็นมาของการสร้างนิคมฯ ความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการ

จากกรมประชาสงเคราะห์มาอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
หลักเกณฑ์และล าดับขั้นตอนในการออกพระราชกฤษฎีกา การจัดท าร่าง การรับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกฤษฎีกา ในเบื้องต้นจะมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจัดท าร่างและขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียไปพลางก่อน
และเมื่อได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ จึงจะลงด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ดังกล่าวได้ ดังนั้น คาดว่ากระบวนการ
จัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕  

 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
 ในระหว่างเวลา ๑๑.๐๑ – ๑๒.๕๑ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายศุภชัย  โพธิ์สุ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ท าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ ตามล าดับ คือ 
 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
 ประเด็นค าถาม คือ มีวิธีการแก้ปัญหาพ้ืนที่จังหวัดเลยและจังหวัดอ่ืน ๆ ไม่มีพ้ืนที่ก าจัดขยะ
รองรับขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน ๑๕๐ ตันต่อวัน ที่ท าให้เกิดมีขยะหมักหมก ตกค้าง อย่างไร และในระยะสั้นจะมีการ



๕ 
 

แก้ปัญหาก่อนที่จะเข้าหน้าฝนหรือมีงบประมาณสนับสนุนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นหรือไม่ก่อนที่จะ
น าขยะไปท าเป็นเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF (Refuse Derived Fuel : RDF) 

 พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ การจัดการของกระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการตามแนวคิด 3R (Reduce – 
ลดการใช้  Reuse – น ากลับมาใช้ซ้ า และ Recycle – น ากลับมาใช้ใหม่) แบ่งเป็นต้นทางคือประชาชนต้อง
แยกขยะก่อน กลางทางคือการจัดการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเก็บแบบแยกขยะตามแต่ละท้องถิ่น
ที่มีความสามารถและงบประมาณ และปลายทางคือการก าจัดที่ใช้วิธีแบบเทกองกลางแจ้ง (Open Dump) 
ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง แหล่งก าจัดขยะ จ านวน ๓,๐๐๐ แห่ง ต้องท าระบบ Cluster เชื่อมต่อระบบการ
ท างานให้มีการน าไปเป็นพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งในการท าเป็นพลังงานไฟฟ้าต้องมีจ านวนขยะที่มากพอจึง
ต้องรวมกลุ่มกัน โดยได้เสนอรัฐมนตรีตามขั้นตอนและได้รับอนุมัติแล้ว และได้ส่งต่อไปยังคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องน าไปด าเนินการต่อไป กรณีการท า RDF มีกฎระเบียบไม่มาก จึงควรด าเนินการให้ครบตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด หากรวบรัดอาจถูกร้องเรียนจากประชาชนและเกิดความเสียหายทุกฝ่าย และควรด าเนินการตามที่
คณะกรรมการแนะน าเพ่ือไม่ให้มีปัญหาภายหลังการท า RDF ไปแล้ว  

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจราจรและผิวจราจรถนนดินแดง ๑ 
 นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือไทย 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ประเด็นค าถาม คือ บริเวณถนนดินแดง ๑ มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น เชื่อมต่อถนนหลายเส้น 
มีผิวถนนช ารุดส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและเส้นทาง มีแนวทางการแก้ปัญหาจราจรบริเวณถนนดินแดง ๑ 
และจะด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนดินแดง ๑ อย่างไร 

 นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  
 ประเด็นค าตอบ คือ พ้ืนที่บริเวณถนนดินแดง ๑ อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. ที่มีสภา
กรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่นคอยดูแลอยู่แล้ว ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางแก้ไขเบื้องต้น 
๓ วิธี คือ ๑) ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจแก้ไขข้อบังคับให้ถนนดินแดง ๑ เป็นถนนเดินรถทางเดียว (One Way) 
และน าไปประชาคมถามประชาชนในชุมชน ๒) ป้ายจราจรห้ามจอดที่สีซีดจาง จะท าให้สีเข้มขึ้นและจะแจ้งให้
ประชาชนทราบในเดือนมกราคมนี้ และ ๓) หากท าตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ แล้ว จะเร่งรัดกวดขันวินัยจราจรของ
ประชาชนผู้ใช้ถนนต่อไป กรณีการปรับปรุงผิวถนน ได้เชิญเจ้าหน้าที่ กทม. มาร่วมประชุมและจะรับไปด าเนินการ 
ซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้ และเขตดินแดงได้ขอรับงบประมาณจาก กทม. ท าผิวถนนแบบ
แอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว 

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง การเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการท าประโยชน์  
(น.ส.๓ ก) ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  
 นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม  ถาม รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



๖ 
 

 ประเด็นค าถาม คือ ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดินจะมีแนวทางในการพัฒนากระบวนงานให้มีความรวดเร็วและลดปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์จากกรณี
พิพาทระหว่างนายทุนกับประชาชน และให้ความเป็นธรรมอย่างไร 

 นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ กรณีตามมาตรา ๖๑ ให้อ านาจในการออกกฎกระทรวงไว้ ซึ่งในกฎกระทรวงนี้ 
ได้ให้อ านาจสามารถสอบสวนเพิ่มเติมได้ ปรากฏว่าที่ดินที่ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทนที่ได้รับการร้องเรียน
มีจ านวนกว่า ๑,๕๐๐ ไร่ ได้ออกเอกสารสิทธิ์แล้ว ๑,๕๐๙ ไร่ จ านวน ๔๗ แปลง ต่อมา มีบริษัทแห่งหนึ่งไป
ขอซื้อต่อและรวบรวมทุกแปลงเป็นแปลงใหญ่ ซึ่งบริษัทนั้นได้ร้องขอความเป็นธรรมมาด้วย ขณะนี้ได้อยู่ระหว่าง
พิจารณาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการซื้อขายว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ อย่า งไร อีกทั้งยังต้อง 
รับฟังและแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยเพ่ือให้ได้รับความเป็นธรรมกันทุกฝ่าย กรณีระหว่างนายทุนกับประชาชน 
ที่เกิดขึ้นนั้น เมื่อได้ทราบข้อเท็จจริงจึงได้ให้กรมท่ีดินชี้แจง หากมีหนังสือชี้แจงมาจะได้แจ้งให้ประชาชนทราบ
ความคืบหน้าของข้อเรียกร้องต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งจะได้ด าเนินการเร่งรัดอีกครั้งหนึ่ง 

 ๔. กระทู้ถาม ของ นายนริศ  ข านุรักษ ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ 
จ านวน ๒ กระทู้ถาม คือ 
 ๑) เรื่อง ขอให้มีการก่อสร้างสนามกีฬาประจ าจังหวัดพัทลุงแห่งที่ ๓  ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 ประเด็นค าถาม คือ มีนโยบายการก่อสร้างสนามกีฬาประจ าจังหวัดพัทลุงแห่งที่ ๓ และมี
มาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและการออกก าลังกายของประชาชน อย่างไร  

 นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ งบประมาณในการสร้างสนามกีฬาแต่ละปี ได้รับ จ านวน ๔๐๐ ล้านบาท 
ในการสร้างสนามกีฬาจะต้องดูความพร้อมของจังหวัด คือ ๑) พ้ืนที่ในการก่อสร้างมีหรือไม่ เป็นของบุคคลใด 
ซึ่งตอ้งท าเรื่องการขอใช้พ้ืนที่ตามระเบียบและด าเนินการก่อสร้าง จากนั้น จะส่งมอบให้จังหวัดเป็นผู้ดูแลรักษา
ตามกฎหมายท้องถิ่น ๒) ต้องก่อสร้างสนามให้ได้มาตรฐานรองรับกีฬาทุกประเภท  กรณีในจังหวัดพัทลุงมี
สนามกีฬาแล้วคือ ทางตอนเหนือที่อ าเภอควนขนุนและตอนกลางที่อ าเภอเมือง ของจังหวัด ส่วนทางทิศอ่ืน 
หากมีพ้ืนที่ก็ให้ท าเรื่องเสนอมาท่ีกระทรวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ตั้งงบประมาณก่อสร้างสนามไว้ที่
อ าเภอปากพะยูน จ านวน ๖๕ ล้านบาท นอกจากนั้น ทางตอนใต้ มีพละอ าเภอเป็นผู้น าการออกก าลังกาย 
และได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่อีกกว่า ๖๐๐ คนเพ่ือให้ไปน าออกก าลังกาย ณ ลานกีฬาของหมู่บ้านหรือของต าบล 
และหากพบว่ามีลานกีฬาที่ใดอีกให้แจ้งเพ่ิมเติมได้ 

 ๒) เรื่อง ขอให้มีการก่อสร้างสะพานในเขตอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จ านวน ๓ แห่ง 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 ประเด็นค าถาม คือ มีนโยบายก่อสร้างสะพานจุดเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอปากพะยูนกับ 
อ าเภอสทิงพระ  อ าเภอปากพะยูนกับอ าเภอควนเนียง และบ้านเกาะแกงกับบ้านท่าเตียน อ าเภอปากพะยูน 
เพ่ือเป็นเส้นทางสัญจร ขนส่งสินค้าทางการเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยว และหากไม่ท าการก่อสร้างสะพาน
จะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวอย่างไร  



๗ 
 

 นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  
 ประเด็นค าตอบ คือ กรมทางหลวงชนบท ได้ส ารวจพ้ืนที่ก่อสร้างสะพานแล้วพบว่าเป็นพ้ืนที่
อุทยานห้ามล่าสัตว์ป่า ท าให้จะต้องจัดท าประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (environmental impact 
assessment : EIA) และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หากการจัดท า EIA ผ่าน จะของบประมาณในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๖ และด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัจจุบันมีการ
ปรับปรุงถนนรอบทะเลสาบสงขลาที่มีระยะทางกว่า ๘๓ กิโลเมตร และได้ด าเนินการเสร็จแล้วในหลายช่วง 
เพ่ือให้การเดินทางปลอดภัยมากขึ้น  

 ๕. กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการส ารวจและออกแบบทางหลวง  
๔ ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ าเภอจอมทอง (เพิ่มเติมโครงข่ายคมนาคมฝั่งตะวันตก จังหวัดล าพูน) 
 นายรังสรรค์  มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดล าพูน พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 ประเด็นค าถาม คือ ในการก่อสร้างโครงการส ารวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร  
ทางเลี่ยงเมือง มีความคืบหน้า ปัญหาหรืออุปสรรค และสามารถเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ อย่างไร  

 นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการส ารวจและออกแบบรายละเอียด คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยจากการส ารวจพบว่ามีพ้ืนที่เป็นแหล่งโบราณสถานหลายแห่ง ท าให้ต้อง
จัดท า EIA ซึ่งในการจัดท าประเมินผลกระทบจะจัดท าในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมกับบริหารจัดการในกรรมสิทธิ์
ที่ดินที่เกี่ยวข้อง และหากการจัดท า EIA ผ่านจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เปิดใช้ได้ในปี พ.ศ. ๒๕๗๒ 
โครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจ านวนมากก็จะท าให้การจัดท า EIA และการจัดการในกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ต้องใช้เวลามากเช่นเดียวกัน 
 

 
 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพ่ือ
ขอน าระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชก าหนด ๓ ฉบับ 
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 
๙๐ วัน 
  

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืนๆ  

  



๘ 
 

๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางการ
บริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 
๙๐ วัน 

๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว
ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 
๖๐ วัน  

 

 
- รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 

กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โดยเป็นการพิจารณาต่อจาก
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๔) 

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายเอนก  มีมงคล 
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นางธิดา  พัทธธรรม ผู้แทนจากสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นายเอด  วิบูลยเ์จริญ ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ  นางสาวอัญจนา  วงศ์สว่าง 
และนางสาวอุปมา  ใจหงษ์ ผู้แทนจากส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เข้าร่วมชี้แจงต่อ 
ที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 

ทีป่ระชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ ในประเด็นต่าง ๆ คือ ประโยชน์ที่ประชาชน 
ได้รับจาก พ.ร.ก. เงินกู้ฯ รายงานผลการด าเนินงานควรมีองค์ประกอบที่ชัดเจน เป้าหมายของโครงการ การฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจ การสนับสนุนการขายออนไลน์ เรื่องของเศรษฐกิจฐานรากที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดโควิด 
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดสรรรายจ่ายตามแผนงาน ปัญหาการเบิกจ่าย ปัญหาความล่าช้าในการอนุมัติ
งบประมาณเงินกูใ้นโครงการต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและชดเชยเยียวยาให้แก่ประชาชน วัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินกู้ฯ แผนงานและโครงการช่วยเหลือชดเชยให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดย่อย การขอให้ก ากับดูแลในการอนุมัติเงินกู้ เรื่องการเยียวยาช่วยเหลือผู้พิการ พระภิกษุ กลุ่มผู้ยากไร้ 
และชาวชนบท การขอให้ทบทวนหรือปรับแผนหรือโครงการในการเยียวยา ปัญหาทางด้านระบบฐานข้อมูล 
มีผลกระทบต่อการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชน ขาดการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึง แนวโน้มในการที่
รัฐบาลจะกู้เงินหากมีการระบาดโควิดระลอก ๒ และประเด็นการขยายเพดานเงินกู้ ปัญหาเรื่องของวัคซีน 
และเรื่องของเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท และการใช้เงินกองทุนฟ้ืนฟูฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

  



๙ 
 

 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตอบชี้แจงในประเด็นกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตามแผนงานทั้ง ๓ แผนงาน กรอบวงเงินของแต่ละแผนงานซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานได้ตามความเหมาะสมเพ่ือสามารถน าเงินไปช่วยเหลือเยียวยาให้สอดคล้องตาม
สถานการณ์ และนายเอด  วิบูลย์เจริญ ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ ตอบชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับการจัดท า
รายงาน ระยะเวลา ๓ เดือน การน าข้อเสนอแนะของสมาชิกเพ่ือน าไปจัดท ารายงานในครั้งต่อไปให้มีความ
สมบูรณ์ การเบิกจ่ายและการอนุมัติโครงการ จ านวน ๒๕๖ โครงการ แผนงานการเบิกจ่าย ตามแผนงานที่หนึ่ง 
แผนที่สองและแผนงานที่สาม เรื่องของหนี้สาธารณะ และดอกเบี้ยเงินกู้  
 ต่อมา ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๔ (๒) เพ่ือขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
โดยขอน าเรื่องรับทราบร่างพระราชกฤษฎีกาการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียม การต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นางสาวอ้อนฟ้า  
เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. และนายนพดล  เภรีฤกษ์ กรรมการร่างกฎหมายประจ า ผู้แทนจากส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖ ตามท่ีรัฐมนตรีร้องขอ 

ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ ในประเด็นการออกพระราชกฤษฎีกาเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการต่อใบอนุญาตของประชาชน การออกกฎหมายฉบับดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติ 
อีก ๑๑ ฉบับ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ไม่มีความพร้อมเพราะเหตุใดเพราะหากสามารถท าได้ครอบคลุมทุก
หน่วยงานจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน นายนพดล  เภรีฤกษ์ กรรมการร่างกฎหมายประจ า ตอบชี้แจง 
ในประเด็นภาพของกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ  
ในส่วนของกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต เนื่องด้วยบริบทและเงื่อนไขของกฎหมายที่
แตกต่างกันจึงไม่สามารถน ามาแก้ไขพร้อมกัน คณะรัฐมนตรีจะได้ด าเนินการในระยะต่อไปเพ่ือเอ้ือประโยชน์
ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 

จากนั้น รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ และได้แจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบเรื่องในล าดับถัดไป คือ 

๑. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นางจินดารัตน์  
วิริยะทวีกุล รองผู้อ านวยการ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ นายถาวร  เสรีประยูร นางสาวอัญจนา  วงศ์สว่าง  
นายอัคนิทัติ  บุญโญ และร้อยต ารวจตรีหญิง จารุณี  เล็กด ารงศักดิ์ ผู้แทนจากส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖ ตามท่ีรัฐมนตรีร้องขอ 

ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ เรื่องหนี้สาธารณะต่อจีดีพี (GDP) ผลผลิต 
มวลรวมของประเทศ หนี้รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาเรื้อรังโดยเฉพาะในภาคขนส่ง การบริหารหนี้สาธารณะ วินัย
การคลัง และตัวชี้วัดความส าเร็จในการบริหารหนี้สาธารณะ นางจินดารัตน์  วิริยะทวีกุล รองผู้อ านวยการ
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตอบชี้แจงในประเด็นเรื่องสัดส่วนหนี้ต่อจีดีพี เป็นไปตาม พ.ร.บ. วินัยการเงิน



๑๐ 
 

การคลัง สัดส่วนที่ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ต้องรายงานเหตุผลและแนวทางการแก้ไข 
ปัญหาการจัดเก็บรายได้เกิดจากผลกระทบการระบาดของโควิด -19 การจัดท างบประมาณแบบขาดดุล  
การลงทุนพันธบัตรของประชาชน การก่อหนี้ต่างประเทศ การกู้เงินที่เป็นพันธบัตรเพ่ือให้ประชาชนซื้อและ
ลงทุน หนี้รัฐวิสากิจที่ขาดทุน ของ ขสมก. และการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลังมีแผนฟ้ืนฟูเพ่ือ
แก้ไขปัญหาตามแผนบริหารหนี้สาธารณะ มีการติดตาม ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกู้ 
ระบบติดตามโครงการ เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. รายงานสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ 
ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นางภัทรพร  

วรทรัพย์ รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง นางมัลลิกา  อัพภาสกิจ  ผู้อ านวยการกองก ากับและพัฒนาระบบเงิน
นอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง นางสาวสุธีรา  กิจนาบูรณ์  นางสาวสุณีย์  มงคลเลิศพาณิช  นางณริศรา  
ขูขุนทด  นางสาวธัญจิรา  จิระเศรษฐกุล  นางสาวพนิดา  พิทยาธรเทพ  นายนนท์ปวิธ  สายภู และ
นางสาวปรีชญา  นาคแกม ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖ ตามท่ีรัฐมนตรีร้องขอ 
 ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ ในประเด็นต่าง ๆ คือ ภาพรวมของการใช้งบประมาณของ
กองทุน วัตถุประสงค์ของกองทุน รายจ่ายและก าไรของกองทุน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองทุน
หมุนเวียนมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐหรือไม่ การประเมินและวิธีการประเมินของกองทุน เงินนอก
งบประมาณและเงินในงบประมาณ กองทุนประกันสังคมและกองทุน กบข. ซึ่งไม่ใช่เงินของรัฐจึงควรน าเสนอ
ต่างหากจากกองทุนหมุนเวียน บางกองทุนได้รับการประเมินที่ต่ าลง การจัดระบบการตรวจสอบภายในหลักการ 
เปิดเผยข้อมูล สร้างความโปร่งใส ให้ตรวจสอบได้ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา จ านวนเงินของ
กองทุนที่มีจ านวนมากและมหาศาล รายงานฉบับนี้มีเอกสารและเนื้อหาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ การสรุปผล
ด าเนินงานในภาพรวม สมาชิกฯ มีข้อเสนอแนะให้น ารายงานฉบับนี้กลับไปจัดท ามาใหม่ นางภัทรพร  วรทรัพย์  
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ตอบชี้แจงในประเด็นการรายงานการประเมินผล ตามมาตรา ๓๑ หลักการประเมิน
ในส่วนที่ ๖ เรื่องงบการเงินและการส่งงบการเงิน การตรวจสอบของส านักการตรวจเงินแผ่นดิน โครงสร้าง
ของคณะกรรมการ กรมบัญชีกลางจะจัดส่งให้สมาชิกเพ่ิมเติม หน่วยงานและกองทุนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการ
ประเมินของกรมบัญชีกลาง ต้องประเมินผลภายในหน่วยงานเอง จากนั้นที่ประชุมเห็นชอบให้น ารายงาน
ดังกล่าวกลับไปปรับปรุงก่อนที่จะเสนอสภาเพ่ือทราบต่อไป 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๔๑ นาฬิกา 
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กลุ่มงานรายงานการประชุม 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 


